

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

## TAPAC - จากกราฟเท่านั้น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

น่าจะเคยเจอกันบ้างกระมังครับ ที่บางครั้ง เจอหุ้นที่กราฟสวยๆ อ่านได้ว่า สัญญาณมีความน่าจะเป็น หรือ โอกาสไปได้สวย แต่เรากลับจะถามว่า หุ้นอะไร หรือ พื้นฐานหุ้นเป็นยังไง ก็เลยเผลอไปเปิดดูข้อมูลพื้นฐานเสียหน่อย ว่าบริษัททำอะไร ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นยังไง แล้วพอเห็นเข้าจริงๆ ก็เกิดอาการลั้งเลิ่นมาทันทีทันใด... นั่นก็กลายเป็นว่า เรามีโอกาสพลาดการทำกำไรบางอย่าง ไปหลายตัวเหมือนกัน หรือ อาจจะไม่มีหุ้นนั้นๆ วัลย์ก็เป็นได้... ถ้าลั้งเลิ่นอะไร ก็มักจะเกิด 2 อย่าง คือ ชื้อน้อย หรือ ไม่ซื้อเลย แล้วก็มานั่งแข่งเขาว่า จะไปได้ซักเท่าไรเชียว ทั้งๆ ที่ ในใจอาจจะชอบมาก่อนหน้านี้แล้ว พอถึงรอบลง หรือนั่นหมายถึงเขาจะจรอบ ก็กลับจะเข้าไปหาจังหวะซื้อเขาเสียอย่างนั้นแหละ... เหนือเมฆ เคยแนะนำกับลูกค้าหรือนักลงทุนไปบ่อยๆ ว่า หุ้นตัวไหน ถ้ามาแรงๆ มาไกลๆ มากๆ ถ้าจรอบแล้ว ก็ต้องรอหน่อย หรือ รอเขาให้จรอบขายแล้วมีการเก็บหุ้นเข้าไปใหม่ หรือไม่ถ้าว่านรอบลงนั้นได้ว่า ลงธรรมดา ไม่ได้ลงจริง หรือ ลงในคลื่นที่จะมีคลื่นที่ขึ้นใหม่ หรือยังเหลือคลื่นในขาขึ้นอีกครั้งนั้น อันนั้นนะน่าสนใจ... แต่ถ้าไม่ใช่ประมาณนี้ แนะนำว่า อย่าสนใจมาก ไปหาตัวอื่นๆ ดีกว่า... แล้วบางครั้ง การหาหุ้น อาจจะต้องเลือกแล้วละว่า พอร์ตไหนจะเน้นเทคนิค พอร์ตไหนจะเน้นพื้นฐาน เรียกว่า ถ้าเป็นเหนือเมฆ ตัดได้ก็ตัดเลยดีกว่า จะเอาทั้งสองอย่างคู่กัน พอร์ตการลงทุนบางทีก็ไม่โตเท่าที่ควร... พื้นฐานดี ราคาสูง เก็บไว้ก็ตั้งพอร์ตเปล่าๆ แต่เทคนิค ถ้ามันยังไม่ได้ออกให้ขาย ก็ไม่ต้องขาย ก็เท่านั้น (วิธีนี้ เจ็บตัวน้อย แต่กำไร จะโตมากกว่า)

### ดูตามเกม...

ก็ต้องว่ากันไปตามเกมเทคนิคก่อนแหละครับ จริงๆ จะบอกว่าไม่เห็นอะไร ที่ออกอาการในระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย ให้ผ่านตาเท่าไรเลย... เกมแก๊งค์ก็ปกติดี น่าจะว่าเทคนิคได้

แนวรับ

: ... ไม่ต่ำกว่า 23.5 ยังน่าสนใจ หรือ 23.5-24.0 ก็ยังน่าซื้อเก็บไว้

เป้าหมาย

: ... คาดหวังรอบใหม่ไว้ที่ 30-33 (แต่จริง ๆ ยาว ๆ มองเกิน 36)

Price Chart...(TAPAC)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TAPAC... ที่กล่าวไว้ว่า ระยะยาวๆ จริงๆ เราจะมองเกิน 36.0 ก็เนื่องมาจากในภาพที่ใหญ่กว่านี้ ลองเข้าไปนับคลื่นแอลเลียดดู เห็นว่า ยังเหลือในคลื่นขาขึ้นที่เป็นคลื่น 5 ใหญ่ ได้อีกหนึ่งคลื่น ซึ่งนั่นก็เป็นว่า คลื่น 3 ที่จบไปก่อนหน้านี้ อยู่ที่ 36.25 แล้วถ้าคลื่น 5 จะมีโอกาสมาได้ ก็ต้องไปสูงกว่า 36.25... อย่ารีบคิดว่า อาจจะมีคลื่น 5 ที่ผิดปกตินะ เขาแบบปกติก่อน... ส่วนตามภาพนี้ เราคงไม่ต้องกล่าวถึงเรื่อง MA. แล้วกระมัง ก็ยังคงอยู่ในแนวทาง Bullish Pattern in MA. นั่นแหละ แล้วแถมยังมีรูปแบบราคา หรือ Price Pattern เชิงบวก เรียกว่า สัญญาณในระยะนี้ ถ้าลั้งจะขึ้นก็ว่าได้... แต่ก็กันพลาดไว้หน่อย ถ้าต่ำกว่า 23.0 อาจจะมองผิดก็ได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน